



ข่าวประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

๑๑๔ สุขุมวิท ๒๓ แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ ๑๐๑๑๐ โทรศัพท์ ๐-๒๖๔๙-๕๐๐๐ ภายใน ๕๖๖๖ โทรศัพท์โทรสาร ๐-๒๒๕๕-๐๓๑๑

ข่าวจากหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับประจำวันที ๙ เดือนมิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๕ หน้า ๒

ศูนย์สารสนเทศและการประชาสัมพันธ์ ได้จัดระบบข่าวสื่อสิ่งพิมพ์ สนใจดูที่
<http://news.swu.ac.th/newsclips/>

สปสช.เดินหน้าพัฒนาช่วยผู้ป่วยล้างไตช่องท้อง

สปสช.จับมือคณะแพทยศาสตร์ มศว พัฒนาการดูแลผู้ป่วยล้างไตช่องท้อง หวังเป็นต้นแบบภาคตะวันออกและภาคกลางตอนบน

วันนี้ (8 มิ.ย.) นพ.ประทีป ธนกิจเจริญ รองเลขาธิการสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ศ.นพ.วุฒิชัย ธนาพงศธร คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ร่วมลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่าง สปสช. และ ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ในโครงการความร่วมมือทางการแพทย์เพื่อพัฒนาต้นแบบการบริการซีเอพีดี ในรูปแบบศูนย์ฝึกอบรมและพัฒนาเทคโนโลยีด้านการล้างไตผ่านทางช่องท้อง เพื่อเป็นต้นแบบในการบริการล้างไตทางช่องท้องในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าเน้นสร้างเครือข่ายบริการในเขตพื้นที่รับผิดชอบของ สปสช.เขต 4 สระบุรี และเขต 6 ระยอง ซึ่งครอบคลุมโรงพยาบาลในเขตภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกทั้งหมด

นพ.ประทีป กล่าวว่า หลังรัฐบาลกำหนดนโยบายให้บริการทดแทนไตแก่ผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โดยใช้วิธีการล้างไตทางช่องท้องเป็นลำดับแรกเมื่อ พ.ศ.2551 ซึ่งในปัจจุบันมีการขยายตัวของจำนวนผู้ป่วยในสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าที่ได้รับการล้างไตทางช่องท้องจำนวนมากจนเป็นที่ยอมรับของประเทศต่าง ๆ โดยมีผู้ป่วยเข้ารับการรักษาด้วยวิธี ล้างไตทางช่องท้องมากกว่า 8,600 ราย ซึ่งความร่วมมือของโครงการนี้จะทำให้มีการพัฒนาระบบบริการให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ด้าน ศ.นพ.วุฒิชัย กล่าวว่า ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เป็นโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ถือเป็นโรงเรียนแพทย์ที่มีศักยภาพสูงในการให้บริการ

ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายและยังเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการแพทย์ที่สำคัญของโรงพยาบาลต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบของ สปสช. เขต 4 สระบุรี ที่ดูแล 8 จังหวัดภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออก และ สปสช. เขต 6 ระยอง ซึ่งดูแล 8 จังหวัดภาคตะวันออก หากมีการสร้างเครือข่ายการบริการที่ดีในพื้นที่จะทำให้ลดระยะเวลาการรอคิวในการรักษา ลดความแออัดในโรงพยาบาลใหญ่ และลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางไม่ต้องเข้าไปรักษาในกรุงเทพฯ และปริมณฑลได้ภายใต้การสนับสนุนของ สปสช. ต่อไป.